



CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ DIỄN

Phú Diễn, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THƯ NGỎ

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân trong khu đô thị Godmark City và khu Chung cư Vinaconex 7.

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, phường Phú Diễn đang có bước phát triển mạnh mẽ để trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo hướng hiện đại. Xây dựng phường Phú Diễn phát triển toàn diện, bền vững là mục tiêu và quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường. Trong đó, một trong các giải pháp quan trọng là tập trung phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, giữ gìn môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại hướng tới phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn phường, trong đó có nhân dân trong khu đô thị Goldmark City và Chung cư Vinaconex7.

Vì một khu đô thị **Văn minh, hiện đại**, rất cần sự thống nhất, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân trong khu vực bằng những hành động thiết thực, hiệu quả nhằm chung tay cùng với chính quyền địa phương đảm bảo tốt trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, cụ thể:

- Không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định.

- Chủ động tháo dỡ các bục bê, cầu dẫn, biển quảng cáo, các chướng ngại vật gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, trên hè phố sai quy định.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định; không xả nước thải bừa bãi; tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.

Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của cộng đồng hãy chung tay thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn góp phần tạo nên hình ảnh phường Phú Diễn **thân thiện, văn minh, hiện đại**.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

(Đã ký)

Trung tá Nguyễn Hữu Dũng